

# สรุปข่าวประจำวัน ที่ 27 ส.ค. 67

## ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### ข่าวหนังสือพิมพ์

- 'วัดพระใหญ่' สะเทือนดินถล่มคร่า 13 ศพ (ผู้จัดการรายวัน 360° 27 ส.ค. 67 หน้า 11)
- ภาพข่าว: จอเรือพระใหญ่ (ผู้จัดการรายวัน 360° 27 ส.ค. 67 หน้า 1)

### ข่าวเว็บไซต์

- ผอ.สจป.3 แพร่ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก จ.แพร่และน่าน พร้อมมอบสิ่งของเพื่อยังชีพ

thaireference 26 ส.ค. 67 <https://www.thaireference.com/2024/08/ผอ-สจป-3-แพร่-สั่งการให้เจ้า/>

- “สงคราม ขาวสะอาด” ผอ.สจป.3 แพร่ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก จ.แพร่และน่าน พร้อมมอบสิ่งของเพื่อยังชีพ

talknews online.com <https://www.talknews online.com/616736/>

- จอเรือ "พระใหญ่" แลนด์มาร์กภูเขานาคเกิดดินถล่ม 13 ศพ

Thai PBS 26 ส.ค. 67 <https://www.thaipbs.or.th/news/content/343498>

- “วัดพระใหญ่” สะเทือน ดินถล่มคร่า 13 ศพ ป่าไม้ตื่น ลงพื้นที่สอบ ขณะ นายก ทต.กะรน ยังไม่เคยขออนุญาต

ผู้จัดการออนไลน์ 26 ส.ค. 2567 <https://mgronline.com/south/detail/9670000078876>

- ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการตรวจยึดผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

สยามรัฐออนไลน์ 26 สิงหาคม 2567 <https://siamrath.co.th/n/561444>

- ทุนเงินเยี่ยกฎหมาย สร้างวิลลาหุไม่มีใบอนุญาต

เข้านี้ที่หมอชิต วันที่ 26 ส.ค. 2567 <https://news.ch7.com/detail/749020>

- “พาณิชย์” ผนึก ธ.ก.ส. แนะนำเกษตรกรนำไม้ยืนต้น มาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันขอสินเชื่อ

ผู้จัดการออนไลน์ 26 ส.ค. 2567 <https://mgronline.com/business/detail/9670000078676>

- ชาวบ้านไม่ทน! ยื่นหนังสือจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงดินถล่ม ทับบ้าน-ทำคนตาย เชื่อเกิดจากตัดไม้ขยายพื้นที่ก่อสร้าง  
บนเขานาคเกิด

ผู้จัดการออนไลน์ 26 ส.ค. 2567 <https://mgronline.com/south/detail/9670000078734>

- ชาวบ้าน ยื่นข้อร้อง 11 ปี จี้สอบ สร้างพระใหญ่ หลัง ดินสไลด์ภูเก็ต ทำถูกหรือไม่

komchadluek 26 ส.ค. 2567 <https://www.komchadluek.net/news/crime/584117>

# 'วัดพระใหญ่' สะเทือนดินถล่มคร่า13ศพ ป่าไม้ต้นลงพื้นที่ตรวจสอบ-เทศบาลฯยังไม่เคยขออนุญาต



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - "วัดพระใหญ่" สะเทือน เหตุดินถล่มคร่า 13 ศพ ชาวบ้านกระหน่ำได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่ม ยื่นหนังสือถึงผู้ว่า ภูเก็ต จี้ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เชื่อกันเกิดจากการตัดต้นไม้ขยายพื้นที่ก่อสร้างบนเขาขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ด้านกรมป่าไม้ ต้นไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบวันนี้ ขณะนาย ทต.กระหน่ำ ยืนยันไม่เคยยื่นขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด เคยแจ้งความให้ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่ยังไม่เลิกเลย

จากกรณีที่เกิดฝนตกหนัก ดินโคลนจากภูเขาขนาดใหญ่ถล่มลงมาทับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.กระหน่ำ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เสียหายกว่า 50 หลัง และมีผู้เสียชีวิตถึง 13 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเคลียร์พื้นที่ให้กลับสู่สภาพปกติ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีก 2-3 วัน เนื่องจากมีทั้งดินโคลน หินขนาดใหญ่ ต้นไม้ ถูกชะล้างมาทับบ้านและบนถนน

อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุสังคมได้ตั้งข้อสังเกตว่า ดินและหินที่ถล่มลงมาจากภูเขาขนาดใหญ่ มีจุดเริ่มต้นที่อยู่ใกล้ๆ กับจุดที่ทางวัดพระใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของภูเก็ต ได้ทำการก่อสร้างลานจอดรถและห้องน้ำเมื่อไม่นานมานี้ และเรียกร้องให้จังหวัดภูเก็ตเข้าทำการตรวจสอบว่าจุดดังกล่าวเป็นสาเหตุของการทำให้ดินถล่มลงมาทับบ้านและมีผู้เสียชีวิตถึง 13 ศพ และชาวบ้านอยู่ด้านล่างต่างกังวลว่า หากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเหมือนวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา จะทำให้ดินและหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาอีกหรือไม่

วานนี้ (26 ส.ค.) นายฉลอง ลอยสมุทร ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุดินสไลด์ในพื้นที่ตำบลกระหน่ำ ได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ยื่นหนังสือต่อนายศรัทธา ทองคำ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นายเฉลิมพงษ์ แสงดี สส.เขต 2 ภูเก็ต เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 13 ราย และบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายอีกเป็นจำนวนมากด้วย

โดยระบุว่า สาเหตุที่ทำให้ดินและหินถล่มลงมาเนื่องจากการตัดต้นไม้ขยายพื้นที่ก่อสร้าง มีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่บนเขาขนาดใหญ่เกิดเป็นจำนวนมากและพื้นที่กว้าง โดยไร้การควบคุม ประชาชนในพื้นที่รู้สึกไม่ปลอดภัย เป็นกังวลกับการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ และรู้สึกหวาดกลัวว่าจะมีดินโคลนถล่มลงมาอีก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน และโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในพื้นที่

ขณะที่ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้สัมภาษณ์ว่า พื้นที่เขาคีรีเกิดจุดที่ดินสไลด์ลงมาที่นั่น ซึ่งอยู่ใกล้กับวัดพระใหญ่เป็นที่ของป่าไม้ ทางจังหวัดภูเก็ตจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า จุดดังกล่าวเป็นสาเหตุทำให้เกิดดินสไลด์และถล่มลงมาหรือไม่

พร้อมทั้งได้วางแผนทางการแก้ไขปัญหาด้วยการปลูกพืชคลุม ทั้งต้นไทรและกระถินยักษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่สามารถเติบโตได้เร็วและขยายพันธุ์ได้เร็ว โดยขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้ประสานกรมป่าไม้เพื่อขออนุญาตพื้นที่ซึ่งเมื่อได้เมล็ดพันธุ์แล้วจะนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปปล่อยมาปลูกในพื้นที่เป้าหมาย

ทั้งนี้ จากเหตุ ดินถล่ม พบว่า ได้คร่าชีวิตของคนซึ่งถูกฝังทั้งเป็นไปจำนวน 13 ราย ซึ่งมีทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งแรงงานต่างด้าว นอกจากนั้นยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 19 ราย และ มีบ้านเรือน บ้านเช่า วิลล่า ได้รับความเสียหายอีกกว่า 50 หลังคาเรือน ทำให้ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยอีกจำนวนหนึ่ง

ขณะนี้ย่างเข้าวันที่ 4 ของเหตุการณ์แล้ว ปรากฏว่ายังมีชาวบ้าน และแรงงานต่างด้าวอีก 18 ชีวิต จาก 5 คิวรีเรือน ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักได้ เนื่องจาก ห้องพักที่เคยเช่าอาศัยถูกดินถล่มทับเสียหายทั้งหมด รวมทั้งทรัพย์สินอื่นด้วย โดยขณะนี้ทั้งหมดยังต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย วัดกะตะ ต.กะหรน จ.ภูเก็ต ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

ส่วนการเคลียร์พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดิน และก้อนหินถล่มลงมาทับบ้านเรือน และทรัพย์สินของชาวบ้านนั้น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ระดมทั้งกำลังคน และเครื่องจักรเข้าทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 4 วัน อย่างไม่ย่อท้อ แต่การเข้าเคลียร์พื้นที่เป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากยังมีน้ำจากภูเขาไหลลงมาตลอดเวลา และหินที่ตกลงมาส่วนใหญ่เป็นหินก้อนขนาดใหญ่ และสภาพพื้นที่ลาดชัน เส้นทางข้างแคบ รวมทั้งสิ่งที่ถูกน้ำพัดพาลงมา มีทั้งดินโคลน ซากต้นไม้ และก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถเจาะสลายก้อนหินขนาดใหญ่เพื่อย่อยขนาดให้เล็กลงก่อนจะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ และทยอยขุดดินโคลนออก คาดว่ายังต้องใช้เวลามากหลายวัน

**ป่าไม้ลางพื้นที่สอ-นายก ทด.กะหรน  
บอกยังไม่เคยขออนุญาต**

ด้าน ร.อ.เจด็จ วีศรีศรีรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกะหรน กล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างพระใหญ่ และวัดพระใหญ่ บนเทือกเขานาคเกิด ที่ผ่านมาจากผู้ดูแลไม่เคยส่งหนังสือขออนุญาต ก่อสร้างพระใหญ่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มายังเทศบาลตำบลกะหรน และที่ผ่านมาจากเทศบาลตำบลกะหรน จึงไม่เคยขออนุญาตให้สร้างสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมดบนเขานาคเกิด

ทั้งนี้ หากมีการขออนุญาตก่อสร้าง ก็ไม่สามารถอนุญาตให้ได้ตามกฎหมาย เพราะเป็นการก่อสร้างอยู่บนพื้นที่สูงเกิน 80 เมตร และจากการตรวจสอบการใช้พื้นที่บนเทือกเขานาคเกิด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เช่นกัน

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ได้ทำเรื่องให้ผู้ดูแลหรือถอนสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี 2566 แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ และเพิกเฉยต่อคำสั่งดังกล่าว และยังมีกรก่อสร้างเพิ่มเติม และเมื่อปี 2566 ก็ได้แจ้งความไว้ สภ.กะหรน แล้วเช่นกัน ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางตำรวจที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดี

สำหรับการตรวจสอบวัดพระใหญ่นั้น ในวันที่ 27 สิงหาคม นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่เพื่อจับผิดการใช้พื้นที่บนเขานาคเกิด และเช็กบัญชีสิ่งก่อสร้างบนวัดพระใหญ่ทั้งหมด

วัดพระใหญ่ หรือวัดพระพุทธรูมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ชาวต่างชาติรู้จักกันดีในชื่อ Big Buddha นับเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสถานประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีความสูงถึง 45 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ไม่ไกลจากอ่าวฉลอง และพระพุทธรูปองค์นี้โดดเด่นด้วยหินอ่อนสีขาวสะอาดตา ตั้งอยู่บนยอดเขา ที่ไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ตรงส่วนไหนของภูเขาก็ดูสามารถมองเห็นได้ อีกทั้งยอดเขาจุดที่ตั้งวัดแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นวิวได้ถึง 360 องศา

สำหรับวัดพระใหญ่เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-19.30 น. ส่วนการเดินทางนั้นไม่ยาก ขับเลยวัดฉลองมาเพียง 800 เมตรให้เลี้ยวขวาเข้าซอยยอดเสนห์ ซึ่งจะ เป็นระยะทางขับขึ้นเขาประมาณ 6 กิโลเมตร ซึ่งทางขึ้นมีความลาดชัน จึงต้องขับด้วยความระมัดระวัง

วัดพระใหญ่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี 2545 มีมูลค่าสูงถึง 30 ล้านบาท เดิมทีผู้ดำเนินการสร้าง ตั้งใจให้เป็นพุทธอุทยานที่มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วย ปัจจุบันดูแลโดยมูลนิธิพระพุทธรูมิ่งมงคลคีรี 45 และปัจจุบันยังมีการก่อสร้างบนพื้นที่อย่างต่อเนื่อง.

# ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 27 สิงหาคม 2567

ปีที่: 16

ฉบับที่: 4288

Col.Inch: 11.96 Ad Value: 17,940

ภาพข่าว: จอเรือพระใหญ่

หน้า: 1 (ล่างขวา)

PRValue (x3): 53,820

คลิป: สีสี่



**จอเรือพระใหญ่** - กรมป่าไม้ เล็งขงเสนอเรือ "พระใหญ่" บนเขานาคเกิด ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต หลังเกิดเหตุดินถล่มจนเกิดการเสียชีวิตของประชาชน 13 ราย สำหรับการก่อสร้าง "พระใหญ่" ดังกล่าวกรมป่าไม้เคยสั่งระงับตั้งแต่ปี 2565 เนื่องจากไม่ได้ทำ EIA และไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง เพราะจุดก่อสร้างอยู่บนต้นน้ำลาดชัน



ผอ.สจป.3 แพร่ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก จ.แพร่และน่าน พร้อมมอบ  
สิ่งของเพื่อยังชีพ

thaireference 26 ส.ค. 67 <https://www.thaireference.com/2024/08/ผอ-สจป-3-แพร่-สั่งการให้เจ/>

นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดแพร่และจังหวัด  
น่านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักในปีจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

โดยนำกำลังเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในท้องที่จังหวัดแพร่และจังหวัด  
น่าน มอบสิ่งของยังชีพ พร้อมขนย้ายและลำเลียงสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเกษตรขั้นที่สูง พร้อมให้เฝ้าระวังให้ความ  
ช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านต่อไปจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ



“สงคราม ขาวสะอาด” ผอ.สจป.3 แพร่ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก จ.แพร่ และน่าน พร้อมมอบสิ่งของเพื่อยังชีพ

talknewsonline.com <https://www.talknewsonline.com/616736/>

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 26 สิงหาคม 2567 นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขา แพร่ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักในปีจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

โดยนำกำลังเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในท้องที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน มอบสิ่งของยังชีพ พร้อมขนย้ายและลำเลียงสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเกษตรขั้นที่สูง พร้อมให้เฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านต่อไปจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ



จอร์จ "พระใหญ่" แลนด์มาร์กภูเขาขนาดเกิดดินถล่ม 13 ศพ

Thai PBS 26 ส.ค. 67 <https://www.thaipbs.or.th/news/content/343498>

กรมป่าไม้ เล็งขงเสนอรื้อ "พระใหญ่" บนเขานาคเกิด ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต ซึ่งเคยสั่งระงับตั้งแต่ปี 2565 ไม่ทำอีไอเอ-ไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง เหตุสร้างบนดินน้ำลาดชัน 35% สั่งเอ็กซ์เรย์การบูรทุกจุด

ภาพมุมสูงจากเฮลิคอปเตอร์ของทีบีพีไอล์จุด "พระใหญ่" ที่เห็นในระยะทางไกล หันหน้าเข้าเขานาคเกิด หันหลังออกทะเล อ่าวฉลองภูเก็ต ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านเพจ Flying Phuket ทุ่งควายบิน

ทีมงานระบุว่า เป็นคลิปมุมสูง ถ่ายไว้เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา 1 วัน ก่อนเกิดเหตุการณ์สลดดินถล่มลงมาทับบ้านพักอาศัย ด้านล่าง และมีผู้เสียชีวิต 13 คน

คำถามที่ตามมาคือ ทำไมถึงปล่อยให้มีการสร้างองค์พระใหญ่ขนาดสูง 45 เมตรซึ่งชาวต่างชาติรู้จักกันดีในชื่อ Big Buddha หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จ.ภูเก็ต บนภูเขาสูงชันของเทือกเขานาคเกิด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด ต.กระทุ้ง จ.ภูเก็ต

Big Buddha วัดพระใหญ่ หรือวัดพระพุทธรูปมิ่งมงคลเอกนาคคีรี เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีความสูงถึง 45 เมตร ทำจากหินอ่อนสีขาว จุดนี้สามารถมองเห็นวิวของจังหวัดได้ถึง 360 องศา และนี่จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างพระใหญ่ เพื่อให้เป็น "แลนด์มาร์ก" ของภูเก็ต

ก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรม 13 ชีวิตบนเขานาคเกิด ย้อนกลับไปเมื่อปี 2565 พื้นที่แห่งนี้เคยถูกคำสั่งให้เบรคการก่อสร้างพระใหญ่ และสั่งปลูกสร้างบนเขาลาดชันแห่งนี้มาแล้ว

เคยเบรคก่อสร้างพระใหญ่-ไม่ทำ EIA

สมชาย นุชชานนท์เทพ ผอ.สำนักจัดการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์ดังกล่าวว่า ในอดีตเมื่อปี 2545 วัดแห่งนี้ เคยได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์เพียง 15 ไร่ ภายใต้โครงการพระสงฆ์กับกรมป่าไม้ตามมาตรา 19 จากเดิม 42 ไร่ในการเข้าช่วยฟื้นฟูรักษาป่า และต่อโครงการทุกๆ 5 ปี

แต่ต่อมาในปี 2563-2564 เริ่มพบมีการก่อสร้างพระใหญ่ โดยจังหวัดหวังให้ทำแลนด์มาร์ก ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติภูเก็ต การท่องเที่ยวและในระหว่างนั้นปี 2565 มีมติ ครม.ปี 2563-2564 นิรโทษกรรมให้กับหน่วยงานที่ทำประโยชน์ มีการทำอาคาร และวัด แต่เมื่อมีการส่งมาตรวจสอบ และต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพราะทำบนพื้นที่ต้นน้ำ



กรมป่าไม้ เคยให้ยุติการก่อสร้างพระใหญ่ อาคารลานจอตระมาตั้งแต่ปี 2565 เพราะก่อสร้างในจุดพื้นที่ต้นน้ำ และนอกเหนือจากพื้นที่ 15 ไร่ที่เคยอนุญาตให้ใช้พื้นที่

สมชาย บอกว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการก่อสร้างพระองค์ใหญ่บนต้นน้ำ และมีความลาดชันสูงเกิน 35 และสร้างในพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม ดังนั้นกรมป่าไม้จึงต้องสั่งเด็ดขาดให้ยุติการก่อสร้างทั้งหมดเอาไว้ก่อน โดยวันพรุ่งนี้ (27 ส.ค.) นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่เพื่อจับพิภดการใช้พื้นที่บนเขานาคเกิด และเช็กบัญชีสิ่งก่อสร้างบนวัดแห่งนี้ โดยเฉพาะอาคาร ลานจอตระบนเขาที่พบสร้างในแนวร่องน้ำ ที่เสี่ยงต่อการถล่มซ้ำ และจะร้องทุกข์กล่าวโทษข้อหาบุกรุกและการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนคำถามว่าในอนาคตจะมีคำสั่งรื้อถอนพระใหญ่ และอาคาร ลานจอตระที่อยู่ในบนเขานาคเกิดทั้งหมด เป็นเรื่องที่ต้องหาข้อสรุปและเสนอตามขั้นตอนเหมือนกับคดีการบุกรุกที่รีสอร์ทบนป่าต้นน้ำ

กรมป่าไม้จะเฝ้าเฝ้าพื้นที่บนเขานาค เกิดทุกจุดอย่างละเอียด โดยตีวงจากวัดพระใหญ่ พื้นที่บุกรุกอื่นโดยรอบทั้งหมดที่พบการสร้างบ้านพักตีนเขาหลายจุด

ไม่อนุญาตสร้างพระสูง 45 เมตรตามพ.ร.บ.อาคาร สอดคล้องกับ ร.อ.เจตน์ วชิรเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกะรน ยืนยันว่า ผู้ดูแลพระใหญ่บนเทือกเขานาคเกิด ไม่เคยส่งหนังสือขออนุญาตก่อสร้างพระใหญ่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ดังนั้นเทศบาลตำบลกะรน จึงไม่เคยอนุญาตให้สร้างสิ่งก่อสร้างทั้งหมดบนเขานาคเกิด และได้ทำเรื่องให้ผู้ดูแลรื้อถอนสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี 2566 แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือ จึงแจ้งความกับ สภ.กะรนแล้วเช่นกัน ตั้งแต่ปีที่แล้ว

หากมีการขออนุญาตก่อสร้าง ก็ไม่สามารถอนุญาตให้ได้ตามกฎหมาย เพราะเป็นการก่อสร้างอยู่บนพื้นที่สูงเกิน 80 เมตร และจากการตรวจสอบการใช้พื้นที่บนเทือกเขานาคเกิด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เช่นกัน

#### 4 ประเด็นข้อกังวลปมดินถล่ม

ขณะที่นายสนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม โพสต์เฟซบุ๊ก Sonthi Kotchawat ระบุว่า ดินโคลนถล่มภูเก็ต มีกฎหมายแต่ไร้การบังคับ? เนื้อหาระบุว่า พื้นที่เกาะภูเก็ต เป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้งเกาะ และมีการต่ออายุจนถึงปี 2560 มีผลถึงปัจจุบันกำหนดห้ามก่อสร้างบนพื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ 35%ขึ้นไป

ส่วนเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต ถูกประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2516 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ให้ป่าเทือกเขานาคเกิด ในท้องที่ ต.ป่าตอง และต.กะทู้ อ.กะทู้ และต.วิชิต ต.ฉลอง ต.กะรน และต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ให้ไว้วันที่ 26 พ.ย.2516

แต่มีการให้สร้างพระใหญ่ บนยอดเขานาค เกิดรวมทั้งสร้างถนนขึ้นถึงบนยอดเขาและมีการก่อสร้างวิลลาหรู และบ้านพักเชิงเขาจำนวนมากได้อย่างไรใครหลับตา



“วัดพระใหญ่” สะเทือน ดินถล่มคร่า 13 ศพ ป่าไม้ต้น ลงพื้นที่สอบ ขณะ นายก ทต.กะรน ยังไม่เคยขออนุญาต

ผู้จัดการออนไลน์ 26 ส.ค. 2567 <https://mgronline.com/south/detail/967000078876>

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “วัดพระใหญ่” สะเทือน เหตุดินถล่ม คร่า 13 ศพ กรมป่า ต้น! ลงพื้นที่ตรวจสอบพรุ้งนี้ ขณะนายก ทต.กะรน ยังไม่เคยยื่นขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด เคยแจ้งความให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่ยังเพิกเฉย จากกรณีเกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 13 ราย บ้านเรือนประชาชน ห้องเช่า ทรัพย์สินของประชาชน ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายคงมองว่าสาเหตุที่เกิดดินถล่มในครั้งนี้ อยู่ใกล้กับ ลานจอดรถที่เพิ่งสร้างใหม่ของวัดพระใหญ่ จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ร.อ.เจตน์ วชิรศรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกะรน กล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างพระใหญ่ และ วัดพระใหญ่ บนเทือกเขานาคเกิด ที่ผ่านมาจากผู้ดูแลไม่เคย ไม่เคยส่งหนังสือขออนุญาต ก่อสร้างพระใหญ่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มายังเทศบาลตำบลกะรน และที่ผ่านมาจากเทศบาลตำบลกะรน จึงไม่เคยอนุญาตให้สร้างสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมดบนเขานาคเกิด

หากมีการขออนุญาตก่อสร้าง ก็ไม่สามารถอนุญาตให้ได้ตามกฎหมาย เพราะเป็นการก่อสร้างอยู่บนพื้นที่สูงเกิน 80 เมตร และจากการตรวจสอบการใช้พื้นที่บนเทือกเขานาคเกิด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เช่นกัน

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ได้ทำเรื่องให้ผู้ดูแลรื้อถอนสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี 2566 แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ และเพิกเฉยต่อคำสั่งดังกล่าว และยังมี การก่อสร้างเพิ่มเติม และเมื่อปี 2566 ก็ได้ แจ้งแจ้งความไว้ สก.กะรน แล้วเช่นกัน ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นส่วน ของทางตำรวจที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดี

สำหรับการตรวจสอบวัดพระใหญ่นั้น ในวันที่พรุ้งนี้ (27 ส.ค.) นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่เพื่อจับพิกัดการใช้พื้นที่บนเขานาคเกิด และ เช็คบัญชีสิ่งก่อสร้างบนวัดพระใหญ่ทั้งหมด

สำหรับวัดพระใหญ่ หรือวัดพระพุทธรูปมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ชาวต่างชาติรู้จักกันในชื่อ Big Buddha นับเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ และสถานที่ท่องเที่ยวอดฮิตของนักท่องเที่ยว ที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสถานประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีความสูงถึง 45 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ไม่ไกลจากอ่าวฉลอง และพระพุทธรูปองค์นี้โดดเด่นด้วยหินอ่อนสีขาวสะอาดตา ตั้งอยู่บนยอดเขา ที่ไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ตรงส่วนไหนของภูเก็ตสามารถมองเห็นได้ อีกทั้งยอดเขาจุดที่ตั้งวัดแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นวิวของได้ถึง 360 องศา

วัดพระใหญ่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี 2545 มีมูลค่าสูงถึง 30 ล้านบาท เดิมที่ผู้ดำเนินการสร้าง ตั้งใจให้เป็นพุทธอุทยานที่มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกด้วย ปัจจุบันดูแลโดยมูลนิธิพระพุทธรูปมิ่งมงคลศรีทธา 45 และปัจจุบันยังมีการก่อสร้างบนพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับวัดพระใหญ่เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-19.30 น. ส่วนการเดินทางนั้นไม่ยาก ขับเลยวัดฉลองมาเพียง 800 เมตรให้เลี้ยวขวาเข้าซอยยอดแสนท์ ซึ่งจะเป็นระยะทางขับขึ้นเขาประมาณ 6 กิโลเมตร ซึ่งทางขึ้นมีความลาดชัน จึงต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง



ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการตรวจยึดผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

สยามรัฐออนไลน์ 26 สิงหาคม 2567 <https://siamrath.co.th/n/561444>

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการตรวจยึดผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า สามารถตรวจยึดได้ไม้ประดู่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ 1 เมตร จำนวน 4 ท่อน ได้พร้อมของกลางผู้ต้องหาและพาหะที่ใช้ขนลาก ก่อนจะถูกส่งต่อให้กับกลุ่มนายทุน

วันที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ อต.6 นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายวารุจ ศิริวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 2 นายมรกต อินทรภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๆ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและตรวจสอบการตรวจยึดไม้ประดู่ จำนวน 4 ท่อน พร้อมรถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ ปริมาตร 4.34 ลูกบาศก์เมตร ที่แต่ละท่อนมีเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ 1 เมตร คิดเป็นมูลค่า 153,300 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ตรวจยึดได้บริเวณป่าห่อมก้อ บ้านห้วยมุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหาร่วมกันกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ข้อหาฐาน "ทำไม้ หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต" มาตรา 69 ฐาน "มีไม้หวงห้ามอันยังมีได้แปรรูปรวมปริมาตรเกินสี่ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครอง โดยไม่มีรูปรอยดวงตราค่าภาคหลวงหรือดวงตรารัฐบาลขาย โดยไม่ได้รับอนุญาต" มาตรา 64 ทวิ ให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดบรรดาเครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรใดๆที่บุคคลใดใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิดตามมาตรา 69 ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้" และ ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 มาตรา 14 ข้อหาฐาน "ทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต"

ด้านนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่และรับผิดชอบด้านการป้องกันรักษาป่าทำงานอย่างตรงไปตรงมาและเต็มความสามารถ พร้อมทั้งจะเสนอให้มีการพิจารณาตั้งด่านตรวจจุดสกัดให้ครอบคลุมพื้นที่สูงเสี่ยงของการลักลอบตัดไม้ และจะเสนอไปยังหน่วยเหนือในการเพิ่มค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการอยู่เวรต่อไป



ทุนเงินเยี่ยงกฎหมาย สร้างวิลลาหรูไม่มีใบอนุญาต

เข้านี้ที่หมอลิต วันที่ 26 ส.ค. 2567 <https://news.ch7.com/detail/749020>

เข้านี้ที่หมอลิต - คดีทุนเงินที่ไม่จบไม่สิ้นจริง ๆ ยิ่งตรวจ ความจริงก็ยิ่งผิดเพิ่ม เมื่อชุดปฏิบัติการ "สมุยโมเดล" ที่เข้าตรวจสอบ วิลลาหรูกลางเกาะสมุย จำนวน 7 หลัง ผลล่าสุดพบ 2 หลัง ไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ส่วนอีกหลังก็ก่อสร้างในพื้นที่สีแดง-ห้ามก่อสร้าง

พันเอก ดุสิต เกษรแก้ว หัวหน้าชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สนธิกำลังเปิดปฏิบัติการ "สมุยโมเดล" กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณเขาเฉวงน้อย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังชาวบ้านร้องเรียนมีกลุ่มนายทุนเงินก่อสร้างอาคารกลางเขาจำนวน 7 หลัง บนที่สูงชัน และยังเปิดให้บริการที่พักลักษณะโรงแรมด้วย

โดยผลสอบปากคำนายช่างเทศบาลนครเกาะสมุย พร้อมคัดสารบบใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารทั้ง 7 หลัง พบว่ามีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นชื่อของบริษัทแห่งหนึ่ง ชื่อแนวเงิน ๆ เป็นเจ้าของอาคาร และขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 หลัง คือ หลังที่ 1, 3, 4 , 6 และหลังที่ 7 แต่มีจุดน่าสังเกต คือ อาคารหลังที่ 2 และ 5 ไม่มีใบอนุญาตก่อสร้าง ส่วนอาคารหลังที่ 7 ซึ่งออกโดยเทศบาลนครเกาะสมุย ระบุว่า เป็นอาคารชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น เพื่อเป็นที่พักอาศัย

แต่ผลตรวจสอบกลับพบว่า ตัวอาคารกลับไปตั้งอยู่บนพื้นที่ความลาดชันสีแดง ซึ่งห้ามก่อสร้างอาคาร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่จะขยายผลตรวจสอบเพิ่มทุกอาคารที่มีใบอนุญาตก่อสร้าง ได้ก่อสร้างตรงตามแบบที่ขออนุญาตหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบว่าใครเป็นกรรมการบริษัท ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และใครเป็นเจ้าของกิจการที่ประกอบกิจการโรงแรมภายใต้ชื่อที่ตรวจพบ เพื่อเชิญตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม ก่อนจะรวบรวมหลักฐานร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ต่อไป



“พาณิชย์” ผนึก ธ.ก.ส. แนะนำเกษตรกรนำไม้ยืนต้น มาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันขอสินเชื่อ

ผู้จัดการออนไลน์ 26 ส.ค. 2567 <https://mgronline.com/business/detail/9670000078676>

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลัง ธ.ก.ส. นำผู้เชี่ยวชาญกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจและโครงการธนาคารต้นไม้ ลงพื้นที่ จ. เชียงราย เสริมความรู้การนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันขอสินเชื่อ เพื่อนำมาเป็นรายได้ต่อยอดการทำธุรกิจ และเลี้ยงชีพ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ส่งเสริมหลักประกัน สานฝันธุรกิจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดพระธาตุจอมแก้ว อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2567 ที่ผ่านมา โดยกรมได้ผนึกกำลังกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจและโครงการธนาคารต้นไม้ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อเสริมความรู้เรื่องกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจแก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งรายละเอียดการนำไม้ยืนต้นที่ปลูกในพื้นที่มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.

สำหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการธนาคารต้นไม้ การขอสินเชื่อโดยใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกัน คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ และการให้ความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจใน การนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน วิทยากร คือ นายพัฒนพงศ์ เนียมมีศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชุมชน ธ.ก.ส. 2.การเสวนา หัวข้อ “ไม้ยืนต้น หลักประกันทางธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นางสาวจรรยา ชื่นศิริพัฒนกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายกิตติพิชญ์ โยมยอด จาก ธ.ก.ส.เชียงราย นายเรวัต เวียงทอง จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย และนายณรงค์ศักดิ์ ตัญชัยตา ผู้ใหญ่บ้านใหม่สันผักหละ อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 ราย

นางอรมนกล่าวว่า การลงพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปี 2567 เป็นปีมหามงคลของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 72 พรรษา และพระองค์ทรงได้ สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางการอนุรักษ์ป่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าให้คงมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ให้รักษาป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่ไม่ให้ถูกทำลายต่อไป จัดให้มีการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายไป โดยให้มีทั้งไม้ป่าธรรมชาติและไม่ใช้สอย พื้นที่ทำกินของราษฎร ให้การช่วยเหลือด้านการเกษตร สามารถทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าและจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ลงพื้นที่เพื่อต่อยอดและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้นและอนุรักษ์ป่าไม้ สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นพื้นที่สีเขียว ช่วยเพิ่มออกซิเจนและโอโซนให้อากาศสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการปลูกไม้ยืนต้นและปลูกป่า โดยกิจกรรมส่งเสริมหลักประกัน สานฝันธุรกิจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จะเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนปลูกไม้ยืนต้นที่มีค่าบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง และเมื่อต้องการใช้เงินเพื่อต่อยอดทำธุรกิจหรือดำรงชีวิตประจำวัน ก็สามารถนำไม้ยืนต้นที่ปลูกมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ช่วยให้เข้าถึง

แหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยไม่ยึดตันทุกประเภท (ไม่ได้จำกัดเพียง 58 ประเภท) สามารถนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อได้ตามข้อตกลงระหว่างผู้รับหลักประกัน (สถาบันการเงิน) กับ ผู้ให้หลักประกัน (เกษตรกรผู้ปลูกไม้ยืนต้น) ซึ่งไม่ยึดตันที่ปลูกยังคงอยู่บนพื้นที่ของตนเอง เกษตรกรสามารถนำไม้ยืนต้นนั้นไปต่อยอดสร้างรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น เป็นแหล่งผลิตคาร์บอนเครดิตเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมได้ซื้อไปเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามกลไกของตลาดซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ และสอดคล้องกับกระแสการดำเนินธุรกิจของโลกอนาคต

นางอรมนกล่าวว่า ตั้งแต่ที่มีการออกกฎกระทรวงให้สามารถนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ในปี 2561 จนถึงในปัจจุบัน มีการจดทะเบียนไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจทั่วประเทศเพียง 22 จังหวัดและมีผู้นำไม้ยืนต้นมาจดทะเบียนสัญญาเป็นหลักประกันธุรกิจแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 67) 154,470 ต้น มูลค่ารวม 145 ล้านบาท โดยใน 22 จังหวัดมีจังหวัดภาคเหนือเพียง 4 จังหวัดคือ พิชญโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุทัยธานี ซึ่งยังขาดเชียงราย และ ฅ.ก.ส. จะร่วมกันเดินทางขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญของการปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน “โครงการชุมชนไม่มีค่า” ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนปลูกไม้มีค่าเพื่อการออม/อนุรักษ์/เพิ่มพื้นที่ป่า และเพิ่มแหล่งออกซิเจนให้กับประเทศ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.2567) มีผู้นำไม้ยืนต้นมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้วจำนวน 154,470 ต้น มูลค่ารวม 145,032,453.04 บาท แบ่งเป็น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 23,000 ต้น วงเงิน 128 ล้านบาท ฅ.ก.ส. 1,482 ต้น วงเงิน 10,738,561.12 บาท และ กลุ่มพีโกไฟแนนซ์ 129,988 ต้น วงเงิน 6,293,891.92 บาท จังหวัดที่ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป นำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อมีจำนวนทั้งสิ้น 22 จังหวัด (แบ่งพื้นที่ตามคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ประกอบด้วย ภาคเหนือ (4 จังหวัด) พิชญโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9 จังหวัด) ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร หนองบัวลำภู อุบลราชธานี ภาคตะวันออก (2 จังหวัด) ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ภาคตะวันตก (4 จังหวัด) ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และ ภาคใต้ (3 จังหวัด) ชุมพร พังงา พัทลุง ส่วนประเภทไม้ยืนต้นที่นำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ เช่น มะขาม มะกอกป่า สะเดา มะม่วง ยาง สัก ขนุน ยูคาลิปตัส ไม้สกุลทุเรียน เป็นต้น

ทั้งนี้ กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ (โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี) เกษตรกร และประชาชน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้น โดยสามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้น ได้แก่ 1) กิจการ เช่น กิจการร้านอาหาร 2) สิทธิเรียกร้อง เช่น สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก สิทธิการเช่า 3) สหกรณ์ทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น สินค้าคงคลัง เครื่องจักร รถยนต์ 4) อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง เช่น ที่ดินจัดสรร หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม 5) ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และ 6) ทรัพย์สินอื่น (ไม้ยืนต้น) ทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นต่อยอดทางธุรกิจ ผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ต่อไป



ชาวบ้านไม่ทน! ยื่นหนังสือจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงดินถล่ม ทับบ้าน-ทำคนตาย เชื่อเกิดจากตัดไม้ขยายพื้นที่ก่อสร้างบนเขานาคเกิด

ผู้จัดการออนไลน์ 26 ส.ค. 2567 <https://mgronline.com/south/detail/967000078734>

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ชาวบ้านกระหน่ำได้รับกระทบจากดินโคลนถล่ม ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ภูเก็ต จี้ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดินโคลนถล่มทับบ้าน ทำคนเสียชีวิต 13 ศพ เชื่อเกิดจากการตัดต้นไม้ขยายพื้นที่ก่อสร้างบนเขานาคเกิดอย่างต่อเนื่อง

จากกรณีที่เกิดฝนตกหนัก ดินโคลนจากภูเขานาคเกิดถล่มลงมาทับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.กระรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เสียหายกว่า 50 หลัง และมีผู้เสียชีวิตถึง 13 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 ส.ค.2567 ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเคลียร์พื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีก 2-3 วัน เนื่องจากมีทั้งดินโคลน หินขนาดใหญ่ ต้นไม้ ถูกซัดลงมาทับบ้านและบนถนน อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุสังคมได้ตั้งข้อสังเกตว่า ดินและหินที่ถล่มลงมาจากภูเขานาคเกิดนั้น มีจุดเริ่มต้นที่อยู่ที่ไกลๆ กับจุดที่ทางวัดพระใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของภูเก็ต ได้ทำการก่อสร้างลานจอดรถและห้องน้ำมานานมา และเรียกร้องให้ทางจังหวัดภูเก็ตเข้าทำการตรวจสอบว่าจุดดังกล่าวเป็นสาเหตุของการทำให้ดินถล่มลงมาทับบ้านและมีผู้เสียชีวิตถึง 13 ศพ และชาวบ้านอยู่ด้านล่างต่างกังวลว่า หากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเหมือนวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา จะทำให้ดินและหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาอีกหรือไม่

วันนี้ (26 ส.ค.) นายฉลอง ลอยสมุทร ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุดินสไลด์ในพื้นที่ตำบลกระรน ได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ยื่นหนังสือต่อนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นายเฉลิมพงษ์ แสงดี ส.ส.เขต 2 ภูเก็ต เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 13 ราย และบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายอีกเป็นจำนวนมากด้วย โดยระบุว่า สาเหตุที่ทำให้ดินและหินถล่มลงมาเนื่องจากมีการตัดต้นไม้ขยายพื้นที่ก่อสร้าง มีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่บนเขานาคเกิดเป็นจำนวนมากและพื้นที่กว้างโดยไร้การควบคุม ประชาชนในพื้นที่รู้สึกไม่ปลอดภัย เป็นกังวลกับการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี และรู้สึกหวาดกลัวว่าจะมีดินโคลนถล่มลงมาอีก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน และโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้น นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้สัมภาษณ์ว่า พื้นที่เขานาคเกิดจุดที่ดินสไลด์ลงมานั้น ซึ่งอยู่ใกล้กับวัดพระใหญ่ เป็นที่ของป่าไม้ ทางจังหวัดภูเก็ตจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า จุดดังกล่าวเป็นสาเหตุทำให้เกิดดินสไลด์และถล่มลงมาหรือไม่ พร้อมทั้งได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการปลูกพืชคลุม ทั้งต้นไทรและกระถินยักษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่สามารถเติบโตได้เร็วและขยายพันธุ์ได้เร็ว ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้ประสานกรมป่าไม้เพื่อหาเมล็ดพันธุ์ซึ่งเมื่อได้เมล็ดพันธุ์แล้วจะนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อโปรยลงมาปลูกในพื้นที่เป้าหมาย





ชาวบ้าน ยื่นข้อร้อง 11 ปี จี้สอบ สร้างพระใหญ่ หลัง ดินสไลด์ภูเก็ท ทำถูกหรือไม่

komchadluek 26 ส.ค. 2567 <https://www.komchadluek.net/news/crime/584117>

ตัวแทนชาวบ้าน ยื่นหนังสือ จี้ตรวจสอบ การก่อสร้าง "พระใหญ่" ข้อร้อง 11 ปี หลังเกิดเหตุ ดินสไลด์ภูเก็ท ทั้ชาวบ้าน เสียชีวิต 13 ราย

วันนี้ (26 ส.ค.67) บริเวณวัดกิตติสังฆาราม (วัดกะตะ) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายฉลอง ลอยสมุทร ตัวแทนประชาชน ชุมชนบ้านกะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต ผู้ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุดินโคลนถล่มจากเทือกเขานาคเกิด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 13 ราย และบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง

นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก ได้ยื่นหนังสือให้กับนายเฉลิมพงษ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดภูเก็ต เขต 2 และนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และขอให้หามาตรการเตือนภัยป้องกันเหตุที่จะเกิดซ้ำขึ้นอีก โดยมีนาย วรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองภูเก็ต, นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับทราบปัญหาด้วย นายฉลอง ลอยสมุทร ตัวแทนประชาชนชุมชนกะตะผู้ได้รับความเดือดร้อน กล่าวว่า การเข้ายื่นหนังสือให้กับทาง ส.ส. และ จังหวัดภูเก็ทนั้น นอกจากจะขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้หามาตรการป้องกันไม่ให้เกิด เหตุซ้ำขึ้นอีก

รวมถึงเรื่องของการติดตั้งระบบเตือนภัยต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ยังได้มีเอกสารประกอบซึ่งเป็นหนังสือที่ ตนเคยยื่นให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต เมื่อประมาณปี 2563 พร้อมภาพดินสไลด์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 11 ปีที่แล้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ เพราะชาวบ้านที่อยู่พื้นที่เชิงเขา โดยเฉพาะบริเวณชุมชนกะตะ ซึ่งได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างมาก โดยต้องการให้ตรวจสอบการใช้พื้นที่ของเทือกเขานาคเกิดว่า ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

สิ่งที่กังวลมากที่สุด คือ ชาวบ้านที่ยังคงตั้งบ้านเรือนพักอาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาดังกล่าวและเป็นจุดเสี่ยงภัย จะอยู่อย่างไร เพราะไม่รู้ว่า จะเกิดการถล่มลงมาอีกเมื่อไร จึงร้องขอให้มีการติดตั้งระบบเตือนภัย หรืออะไรก็ได้มารองรับความเสี่ยง เพราะ ขณะนี้ภูเก็ทยังอยู่ในช่วงฤดูฝนยาวไปอีกอย่างน้อย 3 เดือน เพราะทุกคนไม่สามารถจะย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ เพราะที่นี้คือ บ้าน ของเรา นายฉลอง กล่าว

ด้านนายเฉลิมพงษ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 2 กล่าวว่า ด้วยทางผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุดินสไลด์มีความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเมื่อประมาณ 11 ปีที่แล้ว ทางชาวบ้านเคยยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าฯ ภูเก็ต เมื่อ 11 ปีที่แล้ว เกี่ยวกับการขออนุญาตสร้างพระใหญ่หรือพระพุทธรูปมิ่งมงคล และการขออนุญาตใช้พื้นที่ว่า มีการดำเนินการถูกต้องหรือไม่อย่างไร รวมถึงการก่อสร้างอาคารบริวารต่างๆ ว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่

หลังจากนี้จะทำหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการทำลายป่าต้นน้ำที่อยู่บนยอดเขานาคเกิด สอบถามกระทรวงวัฒนธรรม ประเด็นการจัดตั้งมูลนิธิที่มีการดำเนินการเชิงพุทธพาณิชย์ว่าสามารถทำได้หรือไม่ และกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเตือนภัย เพื่อลดความหวาดระแวงในช่วงที่ฝนตกหนัก ซึ่งจะเร่งรัดการดำเนินการให้ได้โดยเร็ว

นอกจากนี้จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆ บริเวณโดยรอบเทือกเขานาคเกิดที่มีการประกอบธุรกิจต่างๆ ว่ามีการดำเนินการถูกต้องหรือไม่อย่างไร เพื่อป้องกันเหตุที่จะบานปลายออกไปอีก

อย่างไรก็ตามทางด้านนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ทางท่านผู้ว่าฯ ได้ทำหนังสือส่งไปยังปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ตรวจสอบในเรื่องที่ประชาชนเป็นกังวล ว่าข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ บนเทือกเขานาคเกิด ว่ามีการดำเนินการถูกต้องหรือไม่อย่างไร รวมทั้งได้มีการวางแผนงานในการป้องกันเหตุที่จะเกิดซ้ำขึ้นอีก

เบื้องต้นจะต้องเร่งฟื้นฟูและทำการขุดตัดดินโคลนและก้อนหินออกจากบ้านเรือนของประชาชน เพื่อให้เขาเข้าไปอยู่อาศัยได้ รวมถึงบนถนนหนทางต่างๆ เพื่อให้สามารถสัญจรไปมาได้